

NĂM THỨ 60
THỨ HAI
14
THÁNG 6-2021
(5-5 năm Tân Sửu)
SỐ: 8242



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG



THƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYÊN

Kính gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đồng chí và toàn thể Nhân dân!

Hiến máu tình nguyện là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc; quán triệt tinh thần đó, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phong trào hiến máu tình nguyện đã phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh với nhiều hoạt động phong phú, cụ thể, thiết thực và thu được những kết quả đáng khích lệ, giúp cho người bệnh kịp thời có máu để điều trị.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, phong trào hiến máu tình nguyện diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguồn máu phục vụ cho điều trị người bệnh thiếu; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã triển khai hiệu quả hai nhiệm vụ vừa chống dịch Covid-19 vừa vận động hiến máu an toàn, đạt kết quả tích cực. Hoạt động hiến máu tình nguyện thu hút đông đảo mọi người tham gia; số lượng đơn vị máu tình nguyện hiến tặng ngày càng tăng; năm 2020, tổng lượng máu thu nhận là 13.000 đơn vị, trong đó hiến máu tình nguyện 11.145 đơn vị, chiếm 86%. Các câu lạc bộ ngân hàng máu sống được nhân rộng, góp phần quan trọng cho việc cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chủ động, tích cực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp; đánh giá cao vai trò nòng cốt của Hội Chữ thập đỏ các cấp và sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị, trường học, sự tích cực phối hợp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện các huyện, thành phố, các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trong tỉnh...

Trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân

(Xem tiếp trang 4)

CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Khắc phục hậu quả bão số 2

Đo ảnh hưởng của bão số 2, một số diện tích lúa, cây màu, ao, đầm nuôi trồng thủy hải sản... bị ảnh hưởng, hiện các địa phương đang tập trung khắc phục để bảo đảm ổn định sản xuất.

* Huyện Thái Thụy có 160ha lúa bị đổ nghiêng, ảnh hưởng năng suất khoảng 20%; một số cây ăn quả, cây bóng mát ven đường bị đổ, gây đang được khắc phục; các công trình đê điều, thủy lợi hỏng, chống thiên tai, hạ tầng, công nghiệp, dân sinh an toàn, không có thiệt hại.

Để khắc phục hậu quả bão số 2, huyện Thái Thụy đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn chủ động tiêu thoát nước hệ thống, điều tiết nước hợp lý bảo đảm sản xuất; tập trung nhân lực, phương tiện tiếp tục thu hoạch lúa, cây màu, thủy sản đến kỳ thu hoạch; làm tốt công tác vệ sinh, môi trường sau bão. Các cấp,

ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, hướng dẫn các biện pháp, kế hoạch ổn định đời sống, sản xuất sau bão.

* Huyện Tiên Hải có 25ha lúa xuân bị ngã, đổ; 15ha rau màu vụ xuân hè bị thiệt hại. Đến nay,

lúa xuân của huyện đã thu hoạch được 93% diện tích. Để khắc phục hậu quả bão số 2, huyện chỉ đạo các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện thu hoạch lúa xuân; khơi thông, tiêu thoát nước kịp thời tại các vùng nuôi trồng thủy sản. Đối với diện tích rau màu bị

thiệt hại, các địa phương chỉ đạo nông dân chuẩn bị hạt giống sẵn sàng gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi, nhất là các loại rau ngắn ngày.

* Ngày 12/6, tại xã An Vũ (Quỳnh Phụ) xuất hiện

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN



Các hộ nuôi trồng thủy sản huyện Tiên Hải tập trung tiêu nước sau bão số 2.

VŨ THƯ

Giải ngân cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi cao nhất tỉnh

Đến hết tháng 5/2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư là đơn vị có doanh số cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ cao nhất tỉnh với số tiền đã giải ngân đạt hơn 65 tỷ đồng cho 1.964 khách hàng vay.

Trên cơ sở nguồn vốn được phân bổ, Phòng giao dịch sớm hoàn thiện hồ sơ và giải ngân kịp thời, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo và các đối tượng chính sách sớm được thụ hưởng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ. Đặc biệt, sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định cho phép tiếp tục giải ngân chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo từ ngày 30/3, Phòng giao dịch đã chủ động phối hợp với các xã, thị trấn và các đoàn thể rà soát nhu cầu, trên cơ sở đó hướng dẫn các hộ có đủ điều kiện hoàn thiện các thủ tục để nhanh chóng giải ngân nguồn vốn. Đến hết tháng 5/2021, trên địa bàn huyện Vũ Thư có 11.018 người nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn ưu đãi của Chính phủ với dư nợ cho vay đạt 384,46 tỷ đồng, tăng 4,93% so với thời điểm 31/12/2020.

Thời gian tới, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vũ Thư tiếp tục rà soát các hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để giải ngân nguồn vốn các chương trình, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu dư nợ cho vay tăng hơn 6% so với năm 2020.

MINH HƯƠNG

QUỲNH PHỤ

Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2022

Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao; có 28 cán bộ, nhân viên cùng lực lượng dân quân xã, thị trấn tham gia các chốt kiểm soát địa

(Xem tiếp trang 4)
TRINH CƯỜNG

CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Thu nhận trên 99.000 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Công an huyện Kiến Xương đã và đang nỗ lực, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chip điện tử theo đúng kế hoạch đề ra.

Mặc dù làm việc trong điều kiện có nhiều khó khăn: thời tiết nắng nóng và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 song lực lượng làm CCCD đã duy trì thời gian làm việc 24/24 giờ bảo đảm tiến độ cũng như phục vụ nhu cầu người dân. Đặc biệt, ngoài làm vào thứ bảy, chủ nhật và buổi tối, tổ lưu động còn về tận thôn để làm CCCD cho người già, người cao tuổi, người bị bệnh nặng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Cùng với đó, Công an huyện chỉ đạo công an các xã, thị trấn tổng kiểm tra, rà soát hộ khẩu, nhân khẩu tại địa bàn quản lý gắn với kiểm tra, phúc tra lại thông tin dân cư, kịp thời thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân tại địa bàn được đầy đủ, chính xác, phục vụ công tác cấp CCCD.

Đến nay, Công an huyện Kiến Xương đã thu nhận trên 99.000 hồ sơ, đạt 93% tổng số hồ sơ cần phải cấp CCCD gắn chip điện tử trên địa bàn huyện.

THU THỦY

Đề ngành Công Thương phát triển toàn diện

(Xem trang 3)



Sản xuất tại Công ty TNHH TAV Việt Nam (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

Tăng cường chống buôn lậu trên tuyến biên giới

(Xem trang 4)

Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 13/6

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 13/6, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 176,4 triệu người, trong đó hơn 3,81 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, trong ngày 13/6, cả nước ghi nhận thêm 297 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 293 ca trong nước và 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 10.538 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Số ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 7.332 ca.

Từ ngày 29/4/2021 đến nay, số lượng mẫu xét nghiệm đã thực hiện là hơn 2,1 triệu mẫu cho hơn 4,65 triệu lượt người.

Trong ngày, cả nước có thêm 171 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh và 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tử vong. Bệnh nhân tử vong thứ 59 là nam 76 tuổi, bị viêm đa khớp ở Bắc Ninh.

Hiện 3.998/10.538 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 6.481 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Tại Thái Bình, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 13/6, toàn tỉnh không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến nay đã 10 ngày liên tiếp Thái Bình không có ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Toàn tỉnh hiện có 12 trường hợp F1 và 134 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 20 trường hợp gồm: bệnh nhân nhiễm Covid-19, các trường hợp tại dương tính và nghi nhiễm Covid-19. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 42 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 89 trường hợp, trong đó 69 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 20 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Tổng số người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong đợt 2 năm 2021 đến nay là 255 người.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 338 mẫu bệnh phẩm, trong đó 14 mẫu của các trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (3 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 7 mẫu âm tính với SARS-CoV-2 và 4 mẫu không xác định kết quả); 70 mẫu của các trường hợp F1, F2 và 254 mẫu của các trường hợp nguy cơ, trường hợp sàng lọc khác đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885